

Số: 142 /BC-STNMT

Điện Biên, ngày 26 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO

### Tình hình cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện văn bản số 4618/BNN-TCTL ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; văn bản số 1643/UBND-KTN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh về việc tổng hợp báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung như sau:

#### 1. Công tác chỉ đạo ban hành văn bản

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Thủy lợi năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế số 06/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 Quy chế quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; văn bản số 3163/UBND-TNN ngày 04 tháng 9 năm 2015 về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số: 61/STNMT-TNN ngày 23 tháng 1 năm 2018 về việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; văn bản số 307/STNMT-TNN ngày 26 tháng 4 năm 2018 Hướng dẫn lập phương án cấm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện, thủy lợi; sông, kênh, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn tỉnh; văn bản số 182/STNMT-TNN ngày 9 tháng 3 năm 2018, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

#### 2. Kết quả thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, rà soát, đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải lập hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các tổ chức, cá nhân hoạt động tài nguyên nước đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Tuy nhiên, có một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm các quy định về tài nguyên nước.

#### 3. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện công tác cấp phép

Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật về Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Thủy lợi năm 2017 và các văn bản hướng

dẫn thi hành Luật tới các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư phát triển các khu dân cư tập trung, bệnh viện, làng nghề... có nhu cầu xả thải lớn, đảm bảo xử lý nước thải đạt yêu cầu trước khi xả ra ngoài môi trường.

Cương quyết trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý vào nguồn nước, các công trình thủy lợi.

Trên đây là báo cáo tình hình cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp./. *lsc*

**Nơi nhận:**

- Sở NN và PTNT;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TNN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phan Hiền**